



ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา)
ครั้งที่ ๒

ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีประกาศลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา) โดยมีทุนจำนวน ๓ ทุน และรับสมัครถึงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาแล้ว เพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการ จึงเห็นควรให้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร โดยสามารถยื่นเอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ ตามข้อ ๕.๓ ของประกาศลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการกรมสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ในเวลาราชการ กรณีส่งทางไปรษณีย์ สำนักงานนโยบายฯ จะถือวันที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญ

นอกนั้นให้เป็นไปตามประกาศเดิมทุกประการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

๔-

(นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช)

เลขาธิการ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรอบระยะเวลาการดำเนินการรับสมัครคัดเลือก

บุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา)

ครั้งที่ ๒

กิจกรรม	วัน เดือน ปี
๑. รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา)	บัดนี้ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
๒. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง (ถ้ามี)	ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖
๓. ผู้ผ่านการคัดเลือกและผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง (ถ้ามี) ยื่นเอกสารหนังสือตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมโดยไม่มีเงื่อนไขจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองตามสาขาและประเทศที่ ก.พ. กำหนด	นับจากวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก จนถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖
๔. สผ. เสนอรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง (ถ้ามี) ไปยังสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖